



กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง



กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ได้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานและกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง รวม ๓๔ คน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายสมเกียรติ อินทวิ เป็นประธานเปิดประชุม ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล เจดีย์หลวง ไสสะอาด ๒๕๖๘” และ“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวงเป็นองค์กร ที่ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติในการปฏิบัติกรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต นอกจากนี้ได้แจ้งแนวทางการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมทราบ



ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ไสยะอาด ๒๕๖๘”
และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.....

ข้าพเจ้า ชื่อ นายสมเกียรติ อินทวิ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร... องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ อินทวิ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

